



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 28 ฉบับที่: 10295

Col.Inch: 32.75 Ad Value: 39,300

หัวข้อข่าว: กทม.แจกเริ่มแบบฟอร์มใหม่

หน้า: 3(ซ้าย)

PRValue (x3): 117,900

ศิลปิน: ชาว-ดำ

กทม.แจกเริ่มแบบฟอร์มใหม่

ยื่นร้องเรียนทุจริต-ประพฤติมิชอบ

กทม. - รายงานข่าวจากกทม.แจ้งว่า นายสมภักดิ์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าฯ กทม. ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกทม. เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

ภายหลังจากกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ว่าได้ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานกรณีกล่าวหาหรือเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือประพฤติมิชอบเพื่อให้การจัดทำรายงานข้อมูลกรณีร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทยสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

1.ยกเลิกการรายงานผลการดำเนินการกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทรวงมหาดไทยหรือประพฤติมิชอบตามรูปแบบและวิธีการรายงานเดิม 2.รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาหรือเรียน

เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือประพฤติมิชอบ โดยรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแบบรายงานผลการดำเนินการพร้อมแบบสรุปรายงานผลการดำเนินการ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อที่สำนักงาน ก.ก. จะรวบรวมข้อมูลส่งกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.นี้ เป็นต้นไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการในสังกัดกทม.ว่า ในยุคของตนนั้นเน้นการทำงานอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งการดำเนินโครงการใดๆ นั้น ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตนได้สั่งการให้ทุกฝ่ายปฏิบัติอย่างถูกต้อง ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นดังเช่นอดีตที่ผ่านมา โดยกระบวนการดำเนินโครงการใดๆ ห้ามใช้วิธีพิเศษอย่างเด็ดขาด ยกเว้นโครงการที่เกิดผลกระทบต่อประชาชน และต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เช่น ปัญหาน้ำท่วม ไฟไหม้ และ ดึงกล่อม

นอกเหนือจากนั้น พล.ต.อ.อัศวินยังกำชับด้วยว่า ขอให้ข้าราชการ กทม. ต้องทำทุกอย่างตามขั้นตอนทางกฎหมายให้ถูกต้องทุกประการ โดยตนรับราชการมาตลอดชีวิต ดังนั้นการทำงานต้องโปร่งใสมากที่สุด